

กมธ.เชิญมท.1 แจงเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายกฤษฎา เกียกกาย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ในฐานะประธานคณะกรรมการมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า กมธ.พัฒนาการเมืองได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงความล่าช้าในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาให้ข้อมูล เพื่อถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่บอกว่าจะไม่พร้อมที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าไม่พร้อมในเรื่องใด แต่จากที่ได้รับฟังจาก กกต.กลับให้คำตอบตรงกันข้าม เพราะพร้อมจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน เช่นเดียวกับ กทม.ที่ไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทม. แต่ยังเตรียมพร้อมมอบกรมการและสถานที่ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ใช่ข้ออ้างว่าประชาชนหรือคนจัดเลือกตั้งไม่พร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

“ต้องการคำตอบจากนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าความไม่พร้อมเกิดจากอะไร ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ กมธ.จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ กกต.เพื่อชี้แจงคำตอบที่ชัดเจน” นายปดิพัทธ์กล่าว

มอบประกาศนียบัตร'นปส.'รุ่น72-73

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม อัมรินทร์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 และรุ่นที่ 73 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวตอนหนึ่งว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับสูง ทั้ง 2 รุ่น ผ่านการทดสอบในเมืองต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่กล่าวว่าการทดสอบในเมืองต้นนั้น เพราะบททดสอบที่แท้จริงเป็นการทดสอบว่าท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานที่อำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานของท่านได้อย่างไร และ

จากการเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับสูง เพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ย่อมคาดหวังในตัวท่านทั้งหลายว่าจะสามารถนำแนวคิดหรือวิทยาการใหม่ๆ กลับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการได้ ดังนั้น เมื่อท่านกลับไปแล้ว ขอให้มีความรู้ที่ได้รับไปสนับสนุนการทำงานของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ และขอให้ท่านพึงระลึกไว้อยู่เสมอว่า ท่านต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำที่จะนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ เพื่อกลับไปพัฒนาและขยายผลแก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ขอให้ท่านเป็นผู้นำที่ดีและเก่ง มีคุณภาพควบคู่กับจริยธรรม สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ โปรดอำนวยพรให้ท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

'บักปอก'ตรวจสอบที่ดินปารีณาตามกม.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกตรวจสอบที่ดิน 6 ไร่ 6 งาน 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จะต้องมีการหารือ หรือมอบนโยบาย ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) หรือไม่ ว่า เพียงอ่านข่าวและยังไม่ได้รับเรื่อง ยังไม่ทราบว่าเป็นที่ดินของสำนักงานที่ดินปฏิรูปเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หรืออะไร เพราะเรื่องนี้กระทรวงเกษตรกำลังดูอยู่ ก็จะไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

"ไม่ว่าใครทั้งสิ้น จะไปพูดอย่างไรได้ และไม่คิดว่าใครทั้งสิ้น ประชาชนนายค่านายแดงก็เหมือนกัน ใครมาเป็นรัฐบาล ใครมาเป็น ส.ส.ก็ต้องอยู่ในจุดเดียวกัน เพราะถ้าไม่มุ่งมั่นจะไม่ได้ ก็ต้องรับไปตามนั้น ตรวจสอบกัน เป็นอย่างไรก็ไปไปตามกฎหมาย" พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยื่นขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดิน 6 ไร่ 6 งาน 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี นั้น ว่าเมื่อมีผู้ร้องเราต้องเข้าไปดูว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.หรือไม่ เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้น หากเห็นว่าไม่เข้ากฎหมาย ป.ป.ช.ก็สามารถให้ทางตำรวจ หรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท.) รับไปดำเนินการสอบสวน ป.ป.ช.จะทำเมื่อเป็นเรื่องสำคัญและมีความเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม หากตรวจรับเรื่องเบื้องต้นแล้วเข้ากับข้อกฎหมายของ ป.ป.ช.หรือมีมูลพอไต่สวนก็ไต่สวน